



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๕๐

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๓๖ ปีที่ ๓๐
ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กทผ. ชี้แจง

- ❖ จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะในคูคลองชุมชนย่านคลองเตยทุกวัน - รมรงค์สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะไม่ทิ้งขยะลงคลอง
- ❖ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ทดแทนโคมไฟเดิมที่ชำรุด

❖ จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะในคูคลองชุมชนย่านคลองเตยทุกวัน - รมรงค์สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะไม่ทิ้งขยะลงคลอง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทผ. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์วิจารณ์คลองในชุมชนย่านคลองเตยเต็มไปด้วยขยะ น้ำเน่าเหม็น และเป็นที่มาของยุงลายว่า สำนักการระบายน้ำ มีแนวทางการจัดเก็บขยะในคลองย่านคลองเตย โดยดำเนินการตามแผนรักษาความสะอาด มีหน่วยจัดเก็บขยะทางน้ำดำเนินการเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งวางแผนดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่ทุก ๓ - ๕ ปี ขณะเดียวกันได้ร่วมกับสำนักงานเขตรมรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ การรีไซเคิลขยะ เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้ให้ชุมชน อีกทั้งได้ขยายผลจัดทำโครงการ “วน” เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน รวมถึงการรณรงค์นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในวันที่กำหนดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อวิทยุ เสียงตามสายของชุมชน หรือผ่านสื่อออนไลน์ของชุมชน หมู่บ้าน

นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทผ. กล่าวว่า สำนักงานเขตคลองเตย ร่วมกับชมรมคนรักคลองเขตคลองเตย ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันรักษาและฟื้นฟูแม่น้ำ คู คลอง ขณะเดียวกันได้มีมาตรการตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าที่อยู่ริมคลอง ต้องบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลอง สำหรับการจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่ริมคลองเตยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับ กทท. เพื่อปรับปรุงก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินแต่ติดปัญหาอุปสรรคบ้านรุกล้ำกีดขวางพื้นที่ กทท. จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม กทท. มีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ชุมชนริมคลองตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสลัมคลองเตยสู่คอมเพล็กซ์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามยั่งยืนต่อไป

❖ ติดตั้ง ...

❖ **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ทดแทนโคมไฟเดิมที่ชำรุด**

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวกรณีตรวจพบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานภูธรเรศ ชุมชนแพรงภูธร มีสภาพดับชำรุดว่า สำนักงานเขตพระนคร ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ทดแทนโคมไฟเดิมที่ชำรุดในบริเวณดังกล่าว พร้อมตรวจสอบให้ใช้งานได้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรม เล่นกีฬา และออกกำลังกายที่ลานภูธรเรศได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

สำนักงานเขตสายไหม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (เพศหญิง) จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๘ ๗๓๖๑ ในวันและเวลาราชการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร